

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ บุคลากรจะต้องมีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ให้ความร่วมมือ ประสานใจซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีจิตสำนึกที่ดี มีความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อนำมาใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร โดยได้ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม พัฒนางาน พัฒนาชีวิต คิดสุจริต ตามโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)” โดยจัดให้มีการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการฯ แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 78 คน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุมเจ้าคุณไพฑูริย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2



2. กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตของบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประจำทุกวันจันทร์

- โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต พร้อมทั้งคติพจน์ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 “**สพป.กจ.2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกร ก้องล้ำค่าของคน**” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มเป็นประจำทุกวันจันทร์ ก่อนการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด

เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักองค์กร ให้บุคลากรมีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยการกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์ ดังนี้

**คณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ดังนี้**

- ๑ เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- ๒ เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน องค์กร และชุมชน
- ๓ เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่ออำนาจอธิปไตยให้สถิต เสถียรสถาพร ตลอดจริจิติกาล

เข้าแถวเคารพธงชาติ

"เข้าแถวเคารพธงชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ดร.อาทิตย์ พรหมแสง ผอ.ส... ดูเพิ่มเติม

1 มีนาคม 92 รายการ

มุมมองแบบกริด

มุมมองแบบฟีด



3. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเดือนเกิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

- สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม พระสงฆ์จำนวน 5 รูป และจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร/การจัดการความรู้ KM เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม ขวัญและกำลังใจ ความสามัคคีในหมู่คณะให้แก่บุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีและองค์กรมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน



4. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยมีเจตนารมณ์ ดังนี้

- 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา
- 2) เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- 3) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม ปราศจากการทุจริต



5. ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยการศึกษา
ดูงานกระบวนการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำมาปรับใช้ในองค์กร โดยในปี 2562 ได้นำบุคลากรของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไปศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่น จำนวน 2 ครั้ง และเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงานของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
จำนวน 9 คณะ

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรคุณภาพ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562



ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรที่ดี (ITA) ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตพื้นที่ต่างๆ และหน่วยงานอื่น



7. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัติและข้อมูลข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงานฯ ได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระดับกลุ่ม ระดับองค์กร โดยจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 เดือน/ครั้ง

อดัม สิมมุก

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 1

"ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 1" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปรกต์ ม่วงเจริญ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ นายนิพนธ์ ศัทรังสี นางพรกมล ปลาดอน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจัดประชุมสัปดาห์เป็นรอบที่สอง โดยในครั้งนี้ได้จัดประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนอนันตมาลวิบูลย์ประชา ชนุทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในโอกาสนี้ ได้แนะนำรอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และศึกษาในเทศ์คนใหม่ด้วย #กาญจนบุรี #อาดุลย์

1 โพสต์ · 50 รายการ ·



สพป.กาญจนบุรี เขต 2

การสถาปนาศึกษา

กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี เขต 2

"ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2"...<217 ...



ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2561

	ปีการศึกษา 2560	ปีการศึกษา 2561	เฉลี่ย +/-
ภาษาไทย	46.90	48.73	+16.83
ภาษาอังกฤษ	35.80	38.33	+2.93
คณิตศาสตร์	34.70	38.33	+6.73
วิทยาศาสตร์	37.00	38.33	+6.56
เฉลี่ย	37.26	38.26	+8.26

"ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2"...<217 ...



8. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและสถานที่ของสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
OBEC LINE
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.อาทิตย์ พรหมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เชิญคุณวรินทร์ชัย ทักสินธุ์ ผู้จัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัทน้ำตาลเกษมจาก มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และสนับสนุนให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว ตะกร้า ถูผ้า บิโตะ ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
OBEC LINE
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 2 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563

การจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อาทิตย์ พรหมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศเจตนารมณ์การทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ห้ามใช้ หรือนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสำนักงาน
2. ให้นำแก้วน้ำ ภาชนะใช้ซ้ำ มาใช้เพื่อบริโภค
3. ลดการใช้ถุงพลาสติก
4. ยึดพกถุงผ้าและภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมบรรจุอาหาร
5. ให้จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทใช้ซ้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ในการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ ให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นแก้วหรือภาชนะใช้ซ้ำ และการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง



9. ปรับปรุงลานซุ้มพระพุทธรูป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการปรับปรุงลานซุ้มพระพุทธรูป ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันจันทร์ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้มีลานจัดกิจกรรมที่มีความสวยงาม ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าว ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แต่ได้มาจากการรวบรวมทั้งในส่วนของเงินสด ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ร่วมกันนำมาดำเนินการในครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563

(ก่อนปรับปรุง ลานซุ้มพระรูป)



(ระหว่างการปรับปรุง ลานซุ้มพระรูป)



(หลังการปรับปรุง ลานซุ้มพระรูป)



10. มาตรการประหยัดพลังงาน สาธารณูปโภค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการและหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวกับการลดพลังงานการใช้ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในกิจกรรมการลดพลังงาน จึงได้วางมาตรการการลดพลังงาน ลดกระดาษ ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สืบเนื่องจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามหนังสือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405/9159 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการและหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการลดพลังงาน และการลดกระดาษ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือพลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าเป้าหมายลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงาน ค่าสาธารณูปโภคเกิดประสิทธิผล มีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงประกาศมาตรการลดพลังงาน เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ยึดถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ รับผิดชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ พร้อมทั้งนำผลการดำเนินงานตามมาตรการ เข้าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เปรียบเทียบได้ และจัดสิ่งจูงใจตามความเหมาะสม
2. ระดับสถานศึกษา ร่วมดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการลดพลังงาน (ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง) ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาในระดับเขตพื้นที่ทราบและจัดสิ่งจูงใจตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายอาตุลย์ พรมแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

มาตรการลดการใช้พลังงานและลดกระดาษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามหนังสือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405/9159 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยงานราชการและหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการลดพลังงาน และการลดกระดาษ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ (ก.พ.ร.) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าเป้าหมายลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในกิจกรรม การลดพลังงาน (ประหยัดไฟฟ้าและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง) มีค่าเป้าหมายลดร้อยละ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย/ มาตรการเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถลดการใช้พลังงาน จึงได้จัดทำมาตรการลดพลังงาน ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการลดพลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด
2. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการลดพลังงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และหน่วยงานในสังกัด
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและนำมาตรการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
4. เพื่อให้ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถลดการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง) ร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ
2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีวัฒนธรรมการทำงานด้านประหยัดพลังงานร่วมกันโดยการปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 90
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถลดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมได้ร้อยละ 10 ต่อปี เทียบกับรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการรวมถึงการทุจริตของหน่วยงานได้

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบในการดำเนินงานสามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรได้
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป
